

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๘๖๒

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่าสืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้นำประเทศและผู้ประกอบการจากทวีปยุโรปเกี่ยวกับการขยายการค้าและการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีอยู่อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ก็ได้รับทราบด้วยว่า การประกอบธุรกิจในประเทศไทยยังมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น ข้อกฎหมายและกฎระเบียบมีความทับซ้อนกัน การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ใช้ระยะเวลาพิจารณายาวนาน โดยเฉพาะใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา สมควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการอำนวยความสะดวกเพื่อให้มีความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต) กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งกระบวนการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจที่ดี ดึงดูดให้มีการค้าและการลงทุนทั้งจากนักลงทุนในประเทศและจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๓ (จิรัฐสรพรพ์), ๑๕๒๒ (วัลภา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๓. เลขาธิการ ก.พ.ร.
๔. ประธานกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ